



MỞ RỘNG HỢP TÁC CÁC LĨNH VỰC GIỮA ĐHQGHN VỚI CÁC ĐỐI TÁC GIÁO DỤC NGA

↳ MINH KHUÊ

NGÀY 20/6/2024, DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TÔ LÂM VÀ TỔNG THỐNG NGA VLADIMIR PUTIN, ĐHQGHN ĐÃ TRAO ĐỔI VĂN BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI ĐH TỔNG HỢP LIÊN BANG VIỄN ĐÔNG VÀ ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUỐC GIA - TRƯỜNG KINH TẾ CAO CẤP, LIÊN BANG NGA NHÂN CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC CẤP NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG THỐNG NGA TẠI VIỆT NAM.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19-20/6/2024.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Giám đốc ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, ông Borris N. Korobets, đã trao thỏa thuận hợp tác giữa hai đại học; Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân và Phó Giám đốc Đại học Nghiên cứu Quốc gia - Trường Kinh tế Cao cấp, bà Victoria

Panova, đã trao thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo thỏa thuận hợp tác, ĐHQGHN và ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) xây dựng và triển khai các chương trình trao đổi học giả, cán bộ nghiên cứu và trao đổi sinh viên; xây dựng và triển khai các nghiên cứu khoa học chung trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nông nghiệp, sinh thái và bảo vệ môi trường cũng như các hướng ưu tiên của FEFU và ĐHQGHN; hợp tác xuất bản các ấn phẩm khoa học và nghiên cứu chung; hợp tác trong các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục; triển khai hoạt động hợp tác giữa thư viện của FEFU và ĐHQGHN nhằm trao đổi



các ấn phẩm khoa học để thực hiện hiệu quả các chương trình đào tạo và nghiên cứu; hợp tác xây dựng các chương trình liên kết đào tạo.

Các bên tiếp tục làm việc trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Phát triển Hợp tác giữa ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và ĐHQGHN được thành lập vào năm học 2018 - 2019. Hai đại học thống nhất phát triển Trung tâm Phát triển Hợp tác tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

ĐHQGHN và Đại học Nghiên cứu Quốc gia - Trường Kinh tế Cao cấp (HSE) sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong giáo dục và học thuật như trao đổi sinh viên và giảng viên; triển khai các chương trình trao đổi cho cán bộ quản lý và hành chính; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu chung. Đồng thời, hai bên sẽ tổ chức và thực hiện các sự kiện giáo dục, khoa học và văn hóa

chung cũng như khuyến khích các chương trình trao đổi ngắn hạn về đào tạo kinh tế và công nghệ.

ĐHQGHN là nơi đào tạo các nhà giáo, nhà ngôn ngữ tiếng Nga ưu tú cũng như đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học Liên bang Nga. Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung đã được triển khai thành công. Đồng thời, ĐHQGHN cũng là cầu nối, đầu mối tổ chức các sự kiện giao lưu lịch sử, văn hóa giữa hai quốc gia. Sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc và ủng hộ của hai Chính phủ, sẽ giúp nâng tầm quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN với các đối tác Nga, góp phần vào sự phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Trước đó, vào ngày 7/4/2023, Phó Thủ tướng Liên bang Nga D.N.

Chernyshenko đã đến thăm ĐHQGHN và giao lưu với lãnh đạo, giảng viên, sinh viên học tiếng Nga tại ĐHQGHN. Ngày 6/4/2023, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân là thành viên tham dự khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Tại khóa họp, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D.N Chernyshenko, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân, Giám đốc ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, ông Boris N.Korobets và Giám đốc quản lý hiệu quả và phối hợp kinh doanh quốc tế Ngân hàng Sberbank, ông Oleg S. Kapitonov đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác ba bên về việc hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).